

**Thư Số 153 Gửi
Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.**

Phạm Bá Hoa

Tôi là người Việt Nam. Chào đời năm 1930 tại Đại Ngãi, quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 12/5/1954 đến Giờ Thứ 25 ngày 30/4/1975. Sau ngày tang thương này, nhóm cầm quyền Việt Cộng đẩy tôi -và khoảng 500.000 Quân Nhân Viện Chức- vào trại tập trung trên đất Nam ngày 14/6/1975, chuyển đến trại tập trung trên đất Bắc ngày 16/6/1976, ra khỏi trại tập trung ngày 9/9/1987 về đến nhà ở Sài Gòn chiều ngày 12/9/1987. Rời khỏi Việt Nam đầu tháng 4/1991 đi tị nạn Việt Cộng trong đợt H05, và đang sống tại Hoa Kỳ. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam khi Việt Cộng độc tài còn cai trị quê hương tôi.

Ước mơ của tôi là được trở về Việt Nam sống trên quê hương cội nguồn của mình dưới chế độ dân chủ tự do. Vì vậy mà ước mơ đó, luôn thúc đẩy tôi sưu tầm các tin tức và chọn lọc vào nội dung, giúp Các Anh và những thành phần yêu chuộng dân chủ tự do có nét nhìn rộng hơn và rõ hơn, về chế độ độc tài + gian trá + tự cao + tham nhũng, về những sự kiện trên thế giới liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng, mà Hoa Kỳ và một số quốc gia phát triển đang thực hiện. Và khi nhóm cầm quyền Việt Cộng tự suy yếu, hoặc Trung Cộng bị suy yếu thì nhóm cầm quyền Việt Cộng không còn chỗ dựa, đó là cơ hội cho Các Anh và toàn dân đứng lên giành lại Quyền Làm Người của mình, nối tiếp dòng lịch sử oai hùng của dân tộc từ ngàn năm trước.

Là Người Lính trong Quân Đội gắn liền với hai chữ "Nhân Dân", phải hiểu là Các Anh có trách nhiệm bảo vệ Nhân Dân, bảo vệ Tổ Quốc, **vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn**, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Ngay cả Cộng Sản Quốc Tế là Liên Xô như đang chờ nắm quyền thống trị thế giới vô sản, đã phải sụp đổ từ đầu năm 1991 vì bản chất độc tài độc ác của cộng sản. Cộng sản Liên Xô sụp đổ, kéo theo nhóm quốc gia cộng sản vùng Đông Châu Âu cùng sụp đổ.

Chưa hết, Các Anh hãy nhớ lại vào nửa thế kỷ trước đó, phát xít Đức bắt đầu chiến tranh xâm lăng Ba Lan từ tháng 10/1939 và chiếm gần hết Châu Âu, trong khi phát xít Nhật bắt đầu chiến tranh với Hoa Kỳ từ tháng 12/1941 và chiếm gần hết các quốc gia vùng Đông Nam Châu Á, nhưng đến nửa cuối năm 1945 thì cả Đức lẫn Nhật phải gục ngã -vì họ là chế độ độc tài với tham vọng thống trị thế giới, không thể tồn tại dài lâu- trước thế giới tự do do Hoa Kỳ dẫn đầu. Và nội dung tôi gửi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Xin nói thêm cho rõ. Với những bài văn bài thơ của các tác giả ở trong nước, tôi xin sử dụng chữ viết truyền thống thay thế chữ viết thời Việt Cộng, ngoại trừ những nhóm chữ thời Việt Cộng mà tôi không hiểu nghĩa.

Với lá thư này, tôi tóm lược những bản tin liên quan đến:

1. Hải Quân Hoa Kỳ và Hòa Lan tuần tra Biển Đông.
2. Hòa Lan thay thế camera gián điệp do Trung Cộng sản xuất.
3. Trung Cộng và Philippines trên hồ sơ Biển Đông.
4. Hai nhà bình luận Hoa Kỳ nhìn vào Chủ Tịch Nước Việt Nam.

1. Hải quân Hoa Kỳ và Hòa Lan tuần tra Biển Đông.

Ngày 22/5/2024, theo hãng tin Reuters, Đại Tá Sean Lewis -Hải Đội Khu Trục 7 thuộc Hạm Đội 7 Hoa Kỳ- cho biết:

“Chiến hạm USS Mobile (LCS 26) của Hoa Kỳ thuộc lớp chiến hạm tác chiến ven biển Independence, và vận tải hạm USNS Wally Schirra (T-AKE 8), cùng với khinh hạm HNLMS Tromp (F803) của Hải Quân Hoàng Gia Hòa Lan, thực hiện chiến dịch đi qua Biển Đông.



“Chiến dịch này cũng là cơ hội cải thiện sự phối hợp giữa các đồng minh, thực hiện những kế hoạch thích ứng theo từng ước tính sẽ xảy ra trên Biển Đông, đồng thời hoàn chỉnh năng lực sẵn sàng tác chiến giữa sự phối hợp hai lực lượng trong mọi tình hình trên Biển Đông”.

"Hòa Lan là quốc gia trong số các quốc gia có bang giao song phương lâu đời và liên tục nhất, bắt nguồn từ thế kỷ 18. Tôi mong đợi bất kỳ cơ hội nào cùng phối hợp với các quốc gia đồng minh và hợp tác của Hoa Kỳ, đặc biệt trên biển". (trích bản tin của Thụy Miên trong báo Thanh Niên online ngày 22/5/2024)

2. Hòa Lan thay thế camera gián điệp do Trung Cộng sản xuất.

Thành phố Amsterdam, Hòa Lan, sử dụng 1.280 camera khắp thành phố vào các nhiệm vụ đô thị, nhất là giám sát giao thông. Nhưng toàn bộ camera này do Trung Cộng sản xuất, rất có thể các camera này truyền những hình ảnh về Trung Cộng cho nhà sản xuất, cho các cơ quan tình báo của chính phủ, hoặc cho cả hai.

“Ngày 24/4/2024, Cảnh Sát Hòa Lan xâm nhập kiểm soát hai trụ sở của Công Ty An Ninh Trung Cộng Tong Fang (Nutech) tại Rotterdam, và văn phòng của công ty này tại Ba Lan. Công ty này trực thuộc chính phủ Trung Cộng, ngoài việc cung cấp tin tức cho Quan Thuế, họ còn sử dụng kỹ thuật giám sát bên trong các container cho hải cảng Rotterdam, và kỹ thuật giám sát hành lý cho phi trường Schiphol”.

Ủy Ban Liên Hiệp Châu Âu tuyên bố rằng: “Cảnh Sát Hòa Lan thực hiện cuộc xâm nhập này là rất cần thiết, vì từ lâu đã có dấu hiệu cho thấy công ty Nutech liên quan đến việc xuất cảng bất hợp pháp. Cũng vì lý do an ninh quốc gia, mà Hoa Kỳ và Canada, đã cấm công ty này sử dụng một số dụng cụ trang bị về an ninh do Trung Cộng sản xuất”.

Tháng 4/2024, cơ quan Tình Báo & An Ninh Quốc Gia Hòa Lan công khai tuyên bố là hoạt động gián điệp của Trung Cộng ngày càng trở nên nghiêm trọng, khiến mức độ đe dọa an ninh quốc gia ngày càng tăng”.

Trong một bức thư gửi Hội Đồng phụ trách chính sách Kỹ Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, ông Alexander Scholtes cho biết: “Các cơ quan trách nhiệm thành phố Amsterdam, đang thực hiện chương trình thay thế hệ thống camera này.

Trong khi đó tại Việt Nam: “Nhóm cầm quyền Việt Cộng sử dụng hệ thống camera giám sát công cộng tại các tỉnh và thành phố, mà toàn bộ camera đều do Trung Cộng sản xuất. Với hệ thống camera này, Công An nói là “camera chống trộm cắp”, nhưng thật sự là công cụ để Công An giám sát người dân trong từng khu phố. Nói rõ hơn, với hệ thống camera “chống trộm cắp”, đã giúp Công An theo dõi toàn bộ mọi sinh hoạt của người dân trên đường phố liên tục cả ngày lẫn đêm, và họ dễ dàng bắt những người mà họ cho là bất đồng chính kiến với chế độ độc tài”.

“Người dân trên đường phố bị sự giám sát từ camera công cộng như vậy, còn người dân trong nhà thì sao? Không khác gì bên ngoài, nếu người nào tự lắp đặt camera trong nhà, thì đương nhiên mọi sinh hoạt và hình ảnh của họ trong nhà cũng không còn là riêng tư nữa. Vì vậy mà đừng bao giờ tin

rằng, camera chống trộm cấp chỉ ghi lại hình ảnh của kẻ trộm cắp, mà cần phải biết rõ là “kẻ trộm” đằng sau camera ghi lại hình ảnh của chúng ta để họ theo dõi chúng ta ngay trong nhà mình, nhất là mục đích chính trị”. (tóm lược bài của Mộng Tuyền ở Germany, trong e-mail VietNamTruong@ ... ngày 13/6/2024)



Xin phép tác giả Mộng Tuyền, tôi bổ túc thêm một đoạn về camera đường phố hồ chí minh. Ngày 9/10/2019, ông Lê Quốc Cường -Phó Giám Đốc Sở Thông Tin & Truyền Thông thành phố hồ chí minh- trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ: (trích một đoạn)

(Hình camera giao thông gần cầu Sài Gòn)

“.... Từ năm 2019 đến 2025, chúng tôi thực hiện kế hoạch thiết lập hệ thống máy camera thu hình và thu âm thanh với 10.000 máy camera tại các vị trí mà chúng tôi cho là cần theo dõi mọi hoạt động bao phủ toàn thành phố. Chi phí lên đến 1.600 tỷ đồng (Việt Cộng).... Theo kế hoạch, hệ thống giám sát camera sẽ ghi nhận hình ảnh các vật thể + đo đếm mật độ lưu thông + kẹt xe trên đường phố + hoạt động của các bãi đậu xe + nhận diện và xác định danh tánh khuôn mặt + hành vi + truy tìm và phân tách + nhận diện bản số xe + ghi nhận âm thanh + hình ảnh khói + hình ảnh đám cháy, ..v.v...”. (hết trích)

3. Trung Cộng với Philippines và Hoa Kỳ trên hồ sơ Biển Đông.

Trung Cộng với Philippines va chạm nhau.

Tháng 5/2024, Trung Cộng ban hành “quy định có hiệu lực từ ngày 15/6/2024: “Cho phép tàu Hải Cảnh của họ bắt giữ những người ngoại quốc “bị nghi ngờ vi phạm quản trị xuất nhập cảnh”. Đồng thời, các tàu ngoại quốc xâm nhập trái phép vào lãnh hải của Trung Cộng và các vùng biển lân cận cũng bị giam giữ theo luật. Thời hạn giam giữ lên tới 60 ngày được áp dụng với những trường hợp phức tạp”.



Ngày 10/05/2024, cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Ano: “Đề nghị chính phủ trực xuất ngay lập tức một số nhà ngoại giao Trung Cộng, vì họ đứng sau vụ rò rỉ cuộc đàm thoại giữa Đô Đốc Philippines với một trong số các nhà ngoại giao. Nội dung cuộc trao đổi có liên quan đến những tranh chấp ở Biển Đông đang gây căng thẳng trong bang giao giữa hai quốc gia”.

(Ông Eduardo Ano)

Theo hãng tin AP: “Tuyên bố mạnh mẽ của Cố Vấn An Ninh Philippines đưa ra, sau khi hai tờ báo ở Manila dẫn tin từ tòa đại sứ Trung Cộng tiết lộ, trong cuộc trao đổi với một nhà ngoại giao Trung Cộng hồi tháng 1/2024, Đô Đốc Philippines đồng ý một phương thức mới để vận chuyển hàng tiếp tế đến bãi cạn “do Philippines chiếm giữ” trong vùng Biển Đông đang tranh chấp. Theo thỏa thuận ngầm này, yêu cầu Philippines phải thông báo cho Trung Cộng về các nhiệm vụ xa bờ, và cam kết không cung cấp vật liệu xây dựng”.

Cố vấn an ninh quốc gia Philippines cho biết: “Tôi ủng hộ lời kêu gọi của Bộ Trưởng Quốc Phòng, đề nghị văn phòng đối ngoại phải có biện pháp nhắm vào “những người tuyên bố đã ghi âm trao đổi”, vì hành động đó là vi phạm luật pháp Philippines và các nghi thức ngoại giao quốc tế. Tôi cho rằng, những hành vi lập đi lập lại của tòa đại sứ Trung Cộng trong việc tham gia và phổ biến tin tức sai lệch -thậm chí là đưa tin giả- bằng cách cho phát tán các bản ghi chép hay thu âm giả mạo các cuộc trao đổi có mục đích xuyên tạc sự thật”.

Tòa đại sứ Trung Cộng chưa xác nhận hay phủ nhận tin tức này. Tuy nhiên tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại Giao Trung Cộng thông qua lời người phát ngôn Lâm Kiên (Lin Jian), cho rằng: “*Thái độ của Philippines chứng tỏ là họ thiếu tự tin trước sự thật và bằng chứng đến mức thất vọng, đồng thời yêu cầu Philippines bảo đảm là các nhà ngoại giao chúng tôi có thể thực hiện nhiệm vụ của mình, ngăn chặn hành vi xâm phạm và khiêu khích*”. (tóm lược bài của Minh Anh trong báo Tiền Phong online ngày 10/5/2024)

Philippines sẽ mở căn cứ mới tại vịnh Subic.

Theo tài liệu đấu thầu và kế hoạch phát triển của **Không Quân Philippines**:

“*Một phi trường quốc tế sẽ được khởi công tại Vịnh Subic. Kế hoạch này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Philippines tại Vịnh Subic, nơi đây từng là căn cứ của Hải Quân Hoa Kỳ. Gần phi trường Subic là **bãi cạn Scarborough** và Biển Đông, đó là lý do dẫn đến kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự này. Theo **Naval News** dẫn tin từ Không Quân Philippines, phi trường mới này có thể trở thành căn cứ yểm trợ cho cả hoạt động trên bộ và trên biển, gồm cả yểm trợ lực lượng ngoài lãnh hải, cũng như trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines*”.

“*Chi phí cho kế hoạch này ước tính khoảng 2.500.000 mỹ kim, là chi phí ban đầu về nâng cấp nhà ở và an ninh. Sau đó, Philippines dự định xây dựng một căn cứ tuần tra hàng hải và phi cơ không người lái chuyên dụng tại vịnh Subic, dựa theo mục tiêu trong kế hoạch quốc phòng 2020 - 2025 của Bộ Quốc Phòng Philippines*”.

Ông Joshua Bernard Espena -Phó Chủ Tịch Cố Vấn Hợp Tác An Ninh & Phát Triển Quốc Tế Philippines, nhận định: “*Căn cứ mới tại vịnh Subic sẽ là một bước nhảy vọt đáng kể trong nỗ lực phát triển các hoạt động của quân đội Philippines. Hành động này hoàn toàn phù hợp với khái niệm phòng thủ quần đảo toàn diện (CADC) của Philippines, nhằm lấp đầy những khoảng trống trong việc bảo vệ một quần đảo rộng lớn hơn. Điều quan trọng là phản ứng nhanh chóng và phối hợp, do đó Subic trở thành địa điểm truyền thống cho Không Quân Philippines*”. (tóm lược bài của Trí Đỗ trong báo Thanh Niên online ngày 13/6/2024)



Ngư dân Philippines không nên sợ hãi.

Theo hãng tin Reuters, ngày 14/6/2024, Tham Mưu Trưởng quân đội Philippines Romeo Brawner, kêu gọi ngư dân tiếp tục đánh bắt cá trên vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông, bất chấp việc qui định mới về hoạt động của Hải Cảnh Trung Cộng, dù đã có hiệu lực từ ngày 15/6/2024. **Tướng Romeo Brawner** chia sẻ với báo chí:

“*Thông điệp của chúng tôi gửi đến ngư dân, họ không phải sợ và cứ tiếp tục hoạt động bình thường nghề nghiệp của mình. Chúng tôi có quyền khai thác các tài nguyên trong khu vực này. Ngư dân của chúng tôi không có lý gì phải sợ*”.(trích bản tin của Ngọc Đức trên báo Tuổi Trẻ online ngày 14/6/2024)



Theo Đài truyền hình trung ương (CCTV) Trung Cộng: “**Lúc 6 giờ sáng ngày 17/6/2024, một tàu tiếp tế Philippines đã “xâm nhập trái phép” vào vùng biển gần bãi Cỏ Mây trên Biển Đông. Tàu này vi phạm quy tắc tránh va chạm trên biển quốc tế, chẳng những phớt lờ cảnh báo của tàu Hải Cảnh, mà bám sát, rồi va chạm vào tàu Hải Cảnh một cách cố ý. Lúc ấy, tàu Hải Cảnh đang thực hiện “biện**

pháp kiểm soát theo luật" với tàu Philippines. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Philippines". (trích bản tin của Bình An trên báo Tuổi Trẻ online ngày 17/6/2024)

Thời gian qua, Philippines liên tục tố cáo tàu Hải Cảnh Trung Cộng quấy rối, ngăn chặn, và thực hiện các hành động nguy hiểm nhắm vào tàu Philippines ở Biển Đông, nhiều lần phun vòi rồng vào tàu chờ hàng tiếp tế cho lực lượng Philippines ở bãi Cỏ Mây.

Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cách đảo Palawan của Philippines khoảng 200 cây số, và cách đảo Hải Nam của Trung Cộng khoảng 1.000 cây số. *(trích bản tin trong báo Tuổi Trẻ online ngày 17/6/2024)*



Ngày 21/6/2024, Đại Tá Xerxes Trinidad, phát ngôn viên của **quân đội Philippines** thông báo: **"Ngày 19/6/2024, chỉ vài ngày sau vụ đụng độ gần bãi Cỏ Mây, khiến một số binh sĩ chúng tôi bị thương, chúng tôi lại phát hiện 4 chiến hạm Hải Quân Trung Cộng - trong đó có hai khu trục hạm- ở eo biển Balabac, ngoài khơi đảo Palawan. Chúng tôi đã áp dụng cách ứng phó theo qui định cho tình hình này"**.

Ngày 22/6/2024, theo báo Hoa Nam Buổi Sáng (South China Morning Post), nhà phân tích an ninh **Chester Cabalza**, Chủ Tịch Hợp Tác Phát Triển & An Ninh Quốc Tế -trụ sở tại Manila- nhận định rằng: **"Những diễn biến gần đây có sự can dự của các chiến hạm đổ bộ cùng với khu trục hạm của Hải Quân, tàu hải cảnh của Cảnh Sát Biển, và lực lượng Dân Quân Biển của Trung Cộng, cho thấy Trung Cộng đang có kế hoạch gia tăng đối đầu ở Biển Đông"**.

Quân đội Philippines cho biết: **"Chúng tôi chưa cần nhắc việc sử dụng Hiệp Ước Phòng Thủ Chung với Hoa Kỳ, sau khi Trung Cộng va chạm với tàu của chúng tôi tiếp tế cho các binh sĩ đóng ở tiền đồn là xác tàu đổ bộ BRP Sierra Madre ở bãi Cỏ Mây"**. (tóm lược bài của Thụy Miên trong báo Thanh Niên online ngày 22/6/2024)

Hoa Kỳ - Trung Cộng.

Ngày 26/6/2024, Yuyuan Tiantian -chủ trang web trên hệ thống internet- liên kết với đài truyền hình Trung Cộng CCTV, có bản tin: **"Phi cơ quan sự Hoa Kỳ bay trên không phận Biển Đông và liên tục thả các vật không xác định xuống biển. Lực lượng Hải Cảnh Trung Cộng đã trực vớt và kiểm soát một vật thể. Trong đoạn video của trang web này cho thấy, các vật thể này có thể được Hoa Kỳ sử dụng để phát tín hiệu tiềm thủy đình Trung Cộng hoạt động trong lòng Biển Đông"**. (trích bản tin của đài VOA ngày 26/6/2024)

Nhận định chung.

Trung Cộng ngang nhiên giành chủ quyền hơn 80% Biển Đông, dù họ không có gì để chứng minh - ngoài câu nói là ông cha họ có chủ quyền- vì vậy mà Tòa Trọng Tài Quốc Tế đã tuyên bố Trung Cộng không có chủ quyền trên Biển Đông. Vậy mà, Trung Cộng vẫn nói Biển Đông là của họ, rồi họ hành động như quốc gia chủ nhà, lại còn nói là họ hành động theo luật, nhưng họ không nói theo "luật quốc tế, hay luật rừng của họ. Chính họ là quốc gia luôn quấy rối Biển Đông, họ lại nói Philippines và Hoa Kỳ quấy rối họ. Đúng là bản chất đối trá ngang ngược của cộng sản.

Trung Cộng dưới chế độ độc đảng, độc tài, với tham vọng thống trị thế giới, đang trong tình thế bị những quốc gia phát triển trên khắp Đông Tây Nam Bắc địa cầu, liên minh với nhau trong mục đích ngăn chặn tham vọng của họ, đó là:

- Liên Minh AUKUS gồm: Hoa Kỳ + Anh quốc + Australia.
- Liên Minh QUAD -còn gọi là bộ tứ kim cương- gồm: Hoa Kỳ + Nhật Bản + Ấn Độ + Australia.
- Liên Minh Ngũ Nhân Tình Báo, gồm: Hoa Kỳ + Anh quốc + Canada + Nhật Bản + New Zealand.

- Liên Minh Hoa Kỳ + Nhật Bản + Philippines.
- Liên Minh Sản Xuất Chip Điện Tử, gồm: Hoa Kỳ + Nhật Bản + Đại Hàn + Đài Loan + Hòa Lan.
- Liên Minh NATO nhỏ Á Châu, gồm Nhật Bản + Đại Hàn.
- Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) gồm: Hoa Kỳ + 32 quốc gia Châu Âu.

Ngoài ra còn có các Hiệp Định song phương, chia sẻ tin tức tình báo quân sự trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương (G-SOMIA) đã ký kết, gồm:

- Hoa Kỳ + Australia.
- Hoa Kỳ + Ấn Độ.
- Hoa Kỳ + Nhật Bản.
- Nhật Bản + Ấn Độ.

Từ sau đệ nhị thế chiến đến nay (1945-2024), đây là giai đoạn mà các quốc gia phát triển cùng liên kết với nhau để bảo vệ an ninh và hòa bình thế giới, bằng mọi cách để ngăn chặn tham vọng quá lớn của quốc gia đông dân nhất trên quả địa cầu là Trung Cộng. Đây cũng là cơ hội lớn lao đối với người Việt Nam trong nước và hải ngoại chống chế độ cộng sản độc tài độc ác, bởi khi Trung Cộng suy yếu thì nhóm cầm quyền Việt Cộng không còn chỗ dựa sẽ phải sụp đổ, như Liên Xô sụp đổ đã kéo theo các quốc gia cộng sản vùng Đông Châu Âu cùng sụp đổ.

4. Hai nhà bình luận Hoa Kỳ nhìn vào Chủ Tịch Nước Việt Nam.

Với hai bình luận riêng rẽ dưới đây, cùng nhấn mạnh rằng: *“Ông Tô Lâm - Chủ Tịch Nước Việt Nam - đã tận dụng chiến dịch chống tham nhũng để thăng tiến, thậm chí có cơ hội để nắm quyền lực cao nhất là Tổng Bí Thư đảng cộng sản, đồng thời cảnh báo về nạn trấn áp nhân quyền sẽ càng trầm trọng thêm khi ông Tô Lâm nắm chắc quyền lực này”*.

Ngày 21/6/2024, Diễn Đàn Đông Á (East Asia Forum) có trụ sở tại Australia, có đăng bài bình luận của **tác giả David Brown** “Sự thăng tiến đầy tham vọng của ông Tô Lâm ở Việt Nam”. Ông David Brown là nhà cựu ngoại giao với bề dày kinh nghiệm về Đông Nam Á - đặc biệt là Việt Nam- ông viết:

“Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đã cầm quyền 3 nhiệm kỳ là điều chưa từng có tiền lệ, và nhiều khả năng ông sẽ nghỉ hưu khi đảng họp đại hội thứ 14 vào đầu năm 2026. Dấu ấn của ông Trọng là công cuộc chống tham nhũng - còn gọi là đốt lò- trong đó 17.000 cán bộ và đảng viên tham nhũng, hoặc lạm dụng chức vụ và quyền hạn đã bị kỷ luật trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6/2022.

*Nhưng chiến dịch này đã bị cấp dưới của ông Trọng là ông Tô Lâm - khi là Bộ Trưởng Bộ Công An - biến thành một thứ vũ khí và bẻ cong luật lệ để tiêu diệt các đối thủ, “**đường như để đạt mục tiêu là ông Tô Lâm sẽ kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng**”.*

“Bộ Chính Trị của đảng từng có 15 ủy viên, bao gồm cả ông Trọng và ông Lâm, nhưng từ đầu năm 2023 đến nay, có tới 6 vị - tức 40%- lần lượt theo thời gian đã bị loại:

(1) Phạm Bình Minh, Phó Thủ Tướng. (2) Vũ Đức Đam, Phó Thủ Tướng. (3) Nguyễn Xuân Phúc, Chủ Tịch Nước. (4) Võ Văn Thưởng, Chủ Tịch Nước, từng được cho là người có nhiều khả năng sẽ kế nhiệm ông Trọng. (5) Vương Đình Huệ, Chủ Tịch Quốc Hội, người được ông Trọng quý mến. (6) Bà Trương Thị Mai, Thường Trưc Ban Bí Thư.

Vấn ông David Brown:

“Ông Nguyễn Phú Trọng đang gặp khó khăn trong việc tìm người kế nhiệm xứng đáng. Giờ đây, sự chú ý dồn vào ông Tô Lâm, người đã và đang hưởng lợi từ việc các đối thủ bị loại bỏ trong cuộc đua đến chức vụ lãnh đạo đảng.

“Ông Tô Lâm có đặc quyền tiếp xúc các hồ sơ mà Công An các cấp thu thập về tội lỗi của các đảng viên viên chức, từ đó làm cho các đối thủ phải bỏ cuộc. Mặc dù vậy, vẫn có một người cạnh tranh với ông Tô Lâm về cầm quyền cao nhất của đảng, đó là **Thủ Tướng Phạm Minh Chính**. Một người khác, cũng có khả năng xa xôi sẽ trở thành đối thủ là **Đại Tướng Lương Cường**, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Thường Trực Ban Bí Thư”.

“Hiện tại, với chức Chủ Tịch Nước, dù không nhiều thực quyền, ông Tô Lâm vẫn là một đối thủ đáng gờm cho chức Tổng Bí Thư đảng, nhưng liệu ông Lâm có tiếp tục chỉ huy được sự trung thành của các viên chức cao cấp trong Bộ Công An cho đến Đại Hội Đảng lần thứ 14 vào tháng 1/2026 hay không? Đó là vấn đề khó khăn của ông Lâm.

“**Hồi đầu tháng 6/2024, Thượng Tướng Lương Tam Quang** được bổ nhiệm vào chức Bộ Trưởng Công An thay ông Tô Lâm. Ông Quang từng là Thứ Trưởng Thường Trực dưới quyền ông Tô Lâm ở bộ này kể từ năm 2019. Việc ông Quang thăng chức, được xem là vẫn bảo đảm cho ông Tô Lâm có sự ảnh hưởng đối với Bộ này. Ông Tô Lâm đã loại bỏ các đối thủ bằng bộ máy an ninh trong tay ông, cộng với việc thăng tiến lên chức Chủ Tịch Nước, đặt ông vào một vị trí thuận lợi trong cuộc đua đến chức Tổng Bí Thư”.

Ông David Brown kết luận: “Có thể là ông Nguyễn Phú Trọng chưa có được người kế nhiệm chánh thức, nhưng không thể phủ nhận tham vọng của ông Tô Lâm”.

Từ một góc nhìn khác, **Bà Elaine Pearson** -Giám Đốc Châu Á trong tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch) có trụ sở tại Hoa Kỳ, đăng bài bình luận trên trang tin tức **AI Jazeera ngày 19/6/2024**, như sau:

“Việc thăng tiến của ông Tô Lâm là **chỉ dấu xấu về nạn trấn áp** của nhà cầm quyền Việt Nam đối với các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền, nhà cầm quyền Việt Nam không dung thứ những lời chỉ trích và thù địch với các quyền dân sự và chính trị căn bản”.

“Thời ông Tô Lâm giữ chức Bộ Trưởng Công An, một chuỗi các vụ bắt bớ, trấn áp, sách nhiễu hàng loạt nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, nhà báo tự do, luật sư, và các nhân vật đối lập trong nhiều năm trải dài từ 2016 đến gần đây. Cơ quan an ninh của Bộ Công An gần như xóa sổ phong trào nhân quyền non trẻ của đất nước này, bằng cách bắt giữ hầu như tất cả những ai cố gắng thúc đẩy dân chủ và nhân quyền ở trong nước”.

Khép lại bài bình luận của mình, **bà Pearson** nhấn nhủ với các vị lãnh đạo ngoại quốc khi đến Việt Nam, rằng: “Giờ đây, với cương vị nguyên thủ quốc gia, ông Lâm sẽ tiếp nhiều phái đoàn quốc tế trong các nghi lễ chánh thức, và đàm phán ngoại giao. Khi bắt tay ông Tô Lâm, những nhà ngoại giao quốc tế chớ quên rằng, trước khi là Chủ Tịch Nước, hành động của ông ta đã tàn phá với những tổn hại nghiêm trọng về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam”.

Đài VOA cố gắng liên lạc với văn phòng của ông Tô Lâm để tìm hiểu phản ứng của ông ta về hai bài bình luận nêu trên, nhưng không có hồi đáp. Trong nhiều dịp khác nhau, các nhà cầm quyền và Bộ Ngoại Giao Việt Nam bác bỏ những chỉ trích của các nước phương Tây, cũng như những tổ chức nhân quyền quốc tế về tình hình nhân quyền Việt Nam. Nhóm cầm quyền Việt Nam thường xuyên khẳng định họ tôn trọng, bảo đảm, và thúc đẩy các quyền tự do căn bản của người dân nêu trong Hiến Pháp Việt Nam, và phù hợp với các Công Ước Quốc Tế. Nhưng trong thực tế, họ chỉ tuyên bố chớ chưa bao giờ áp dụng. (tóm lược bài bình luận trên đài VOA/tiếng Việt trong e-mail dienbienhoabinh@ ngày 22/6/2024)

Kết luận.

Các Anh hãy tin rằng, khi mà Trung Cộng suy sụp đến một mức nào đó, hoặc nhóm cầm quyền Việt Cộng suy yếu đến mức hỗn loạn, chính là cơ hội giúp người Việt Nam yêu chuộng dân chủ tự do

trong nước -gồm cả Các Anh và đồng bào- sẽ cùng đứng lên “giành lại quyền làm người của mình” từ tay nhóm cầm quyền đạo Việt Cộng.

Vậy, Các Anh hãy luôn luôn sẵn sàng, khi cơ hội chợt đến là lập tức đứng lên, toàn dân sẽ đứng cạnh Các Anh, cùng Các Anh làm nên lịch sử bằng cách triệt hạ chế độ cộng sản độc đảng, độc quyền, độc tài, độc đoán, và độc ác nhất suốt dòng lịch sử Việt Nam oai hùng từ khi lập quốc hơn 4.000 năm trước.

Từ đó, người Việt Nam trong nước và người Việt Nam chúng tôi tị nạn cộng sản tại hải ngoại, cùng nhau vá lại mảnh giang sơn đã "rách loang lỗ" bởi những Hiệp Ước của Việt Cộng giao đất giao biển cho Trung Cộng, xóa tan những “vết da beo trên da thịt quê hương” mà hiện nay là những làng mạc có công nhân hay quân lính Trung Cộng mà người Việt bị cấm vào. Cùng nhau khôi phục lại nền văn hoá nhân bản và khoa học dù phải trải qua hai ba thế hệ mới thành công, và cùng nhau phát triển một xã hội dân chủ pháp trị mà mọi người được hưởng một cách tự nhiên những quyền căn bản của mình.

Nếu Các Anh không đứng lên, sẽ không có quốc gia nào đến Việt Nam giành lại Quyền Làm Người giùm Các Anh đâu, vì họ chỉ trợ giúp mình chứ không ai làm thay cho mình cả.

Các Anh phải nhớ rằng, **“Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng, mà chính dân tộc Việt Nam phải tranh đấu, và Các Anh là thành phần nòng cốt trong cuộc tranh đấu này”**, trong khi Cộng Đồng chúng tôi tị nạn Việt Cộng tại hải ngoại có nhiều điều kiện thuận lợi, với nhiều cách vận động những quốc gia phát triển giúp Các Anh và đồng bào làm nên lịch sử.

Và Các Anh cũng đừng bao giờ quên rằng: **“Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng.**

Texas, ngày 1 tháng 7 năm 2024

Phạm Bá Hoa

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/phambahoa.html>

www.vietnamvanhien.net



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 10500 TÁC PHẨM